



เปิดความหาสารคามเกมส์

ขยับกันเป็นลูกกระนาบสำหรับ
มหกรรมกีฬาของเหล่าเยาวชน

หนึ่ง...ที่กำลังร่ามร่ากันอยู่นี้คือ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “เมืองแพร่เกมส์”

อีกหนึ่งที่กำลังตามมาในห้วงอีกเดือนกว่าๆ ข้างหน้าคือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ไปจัดกันที่ภาคอีสาน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามรับเป็นได้ไต่

มหาสารคามได้ขยับตัวแล้วครับ แม้เวลายังมีเหลือเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เดือนกว่า เพราะเขาจะแข่งขันกันระหว่าง 18-29 มีนาคมนี้

เมื่อเห็นการขยับตัวอย่างขยันขันแข็งก็ต้องชมเชย และประทับใจทีมงานมหาสารคามเค้าที่มีผู้ว่า ชื่อ นพวัชร สิงห์ศักดิ์ ไม่ได้ลุกเอาแต่กินเหมือนกีฬาไทยส่วนใหญ่ทั้งหลาย ที่มีกนิยมปลูกผักชี (โรยหน้า) คือทำงานเมื่อจวนตัวจริงๆ

หลายงานเปิดตัวต่างๆ ที่อิมฯ สร้างเสร็จไม่ทัน หรือสียังไม่แห้งกันเลย สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนทั้งหลายก็เห็นๆ กันอยู่ แต่ไม่

อยากจะทำให้เสียกำลังใจกันเปล่าๆ ปลื้ๆ

สำหรับมหกรรมกีฬาทั้งสองรายการดังกล่าว เป็นเวทีของเด็กที่คล้ายๆ กัน จัดในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน จึงดูเหมือนซ้ำซ้อนกัน

ผมเขียนคอลัมน์ดูความเป็นไปของวงการกีฬา ก็รู้สึกมีความซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เห็นมาบ้าง ซึ่งนอกจาก 2 รายการที่คล้ายกันแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยสะท้อนให้เห็นการทำงานของกรมการกีฬาท่องเที่ยวและกีฬา ส.ส. ที่ทำงานตรวจสอบวงการกีฬา แล้วเรายังมีกรมการกีฬาของ ส.ว. ที่ตรวจสอบวงการกีฬาเช่นเดียวกัน บางทีคนถูกเรียกเข้าชี้แจงในเรื่องฮอตๆ ก็ต้องไปตอบคำถามเดิมๆ กับกรมการกีฬา 2 คณะตั้งว่า

ก็ค่อยๆ พิจารณากันนะครับว่าจะหาทางออกกันอย่างไรให้มีการแบ่งหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ข้อนมาถึงเรื่องกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ กับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีที่มาที่ไปต่างกัน แต่สุดท้ายไหลมาเป็นมหกรรมคล้ายคลึงกันเพราะ!

กีฬานักเรียน นักศึกษา เติบโตมาจาก การแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา ซึ่งแต่เดิมจัดกันในส่วนกลางคือที่สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน ทางกรมฯ ก็หวังดีอยากขยายให้เล่นกันทั่วถึงทั่วประเทศจึงจัดรูปแบบใหม่ของเค้าคือแบ่งเป็นคิดตัวแทนเขตการศึกษาทั่วประเทศ ก่อนมาชิงชัยกันในรอบมหกรรม จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี

ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นแนวคิดของวงการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้ดูแลมหกรรมกีฬาแห่งชาติอยู่ เค้าก็คิดเพิ่มให้เยาวชนได้มีเวทีแข่งระดับชาติเช่นเดียวกัน จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี รูปแบบเหมือนกีฬาแห่งชาติเป๊ะ

สุดท้ายจึงเป็นที่มาของ 2 มหกรรมใหญ่ดังกล่าว และละม้ายคล้ายคลึงกันไม่น้อย

ที่ว่ากันไป! ซึ่งถ้ายังอยากจะทำทั้งสองรายการนี้อยู่ ก็ไม่ว่ากัน แต่ขอขยับไปหน่อยตีมี้น นั่นคือปิดเทอมฤดูร้อนก็ลุยกันสักหนึ่ง ส่วนอีกสักหนึ่งก็เป็นช่วงปิดเทอมต้น (กลางภาค) ชะนักกีฬาจะได้มีเวทีแข่งขัน และฝึกฝนตลอดทั้งปี



นพวัชร สิงห์ศักดิ์

กลับมาสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ มหาสารคามเกมส์ รายการนี้ประกาศมาแล้วว่าทุ่มงบประมาณ 70 ล้านบาท

หนนี้มีการชิงชัย ทั้งหมด 35 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, วายน้ำ, กอล์ฟ, กาบดดี, คาราเต้โด, จักรยาน, เซปักตะกร้อ (ตะกร้อลอดห่วง), เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล (ฟุตซอล), มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, เรือพาย, วอลเลย์บอลในร่ม (วอลเลย์บอลชายหาด), ลีลาศ, วูซู, สนุกเกอร์, หมากล้อม, แชนด์บอล, ฟันดาบสากล, เนตบอล, คริกเกต, กีฬาทางอากาศ, วู้ดบอล, ซอฟท์บอล

และ 1 ชนิดกีฬาสาธิตคือ ยูยิตสู
พูดถึงความพร้อมนั้น มหาสารคาม
ถือว่ามีความพร้อมกว่าแพร่ที่จัด “เมื่อขแพชเกมส์”
เยอะ เนื่องจากมหาสารคามเป็นจังหวัดใหญ่ และ
เป็นเมืองการศึกษา หรือดักลิลาแห่งภาคอีสาน
มีทั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถาบันการพล-
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม, มรภ.มหาสารคาม,
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ฯลฯ พอจะใช้
สถานที่รองรับการแข่งขันได้ไม่ยากนัก

พ่อเมือง นพวัชร สิงห์ศักดิ์ ก็
ยืนยันว่า เตรียมการมาเป็นปีแล้วในเรื่องการ
เตรียมแข่งขัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนพร้อม
ใจกันเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ท่านผู้ว่า นพวัชร เพ็ญชัย จาก
อำนาจเจริญมาขึ้นผู้ว่า ที่มหาสารคาม สำเร็จการ
ศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จำชื่อท่านไว้ เพราะท่านจะมี
บทบาทขับเคลื่อนกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มและจบการแข่งขัน

“บุญญา”

